

ผลิตภัณฑ์เขากวางอ่อนพลัส

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

เขากวางอ่อนประกอบไปด้วย โพรตีน แร่ธาตุ โอเมก้า กรดอะมิโน ไขมันกลุ่มเฉพาะที่ถูกย่อยและดูดซึมไปใช้ประโยชน์กับร่างกายได้ง่ายและทั่วถึง ทำให้การนำสารอาหารไปใช้ในร่างกายดีขึ้น การปกป้อง ระบบประสาท ลดอาการมือเท้าชาซึ่งเป็นผลมาจาก การไหลเวียนของโลหิต ไม่ดีประกอบกับเส้นประสาทบวมพร่อง อีกทั้งยังมีฮอร์โมนชื่อ พรอสตาแกลนดินส์ (Prostaglandins) และสารไอจีเอฟ1 (IGF-1) ซึ่งช่วยให้ร่างกายกระชุ่มกระชวย ว่องไว และสมองมีความจำดี และจากข้อมูลการวิจัยของ DR. PETER FENNESSY ศุนย์วิจัย INVERMAY ประเทศนิวซีแลนด์ (1998) สรุปได้ว่า เขากวางอ่อนช่วยเสริมให้มีการสร้างเซลล์และผิวพรรณที่ดีขึ้น ในขณะที่ยวกันกระดูกก็แข็งแรงมากขึ้น ช่วยทำให้ปริมาณแคลเซียมในกระดูกเพิ่มขึ้น จึงเท่ากับช่วยบรรเทาอาการเกิดกระดูกผุได้ในระดับหนึ่ง ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้น และยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

ในวงการแพทย์ตะวันออก Oriental medicine มีการนำเขากวางอ่อน มาบดหรือโหลกให้ละเอียดเป็นแป้งเพื่อทำเป็นยาจากการศึกษาวิจัย พบว่า ในเขากวางอ่อนและเลือดกวาง จะพบสารจำนวนมากที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ทั้งยังมีสารโปรตีน และสารประกอบอื่น ๆ ที่อยู่ในรูปแบบธรรมชาติบริสุทธิ์ ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้สำหรับรักษาโรคต่าง ๆ แต่ยังมีบำรุงให้สุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันได้อีกด้วย

สรุปการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ตำรับเขากวางอ่อนพลัส นอกจากจะมีเขากวางอ่อนซึ่งมีสรรพคุณช่วยบำรุงสุขภาพ เป็นยาอายุวัฒนะแล้ว ยังมีส่วนผสมของสารที่ให้คุณสมบัติเพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ฟันฟูกอลลาเจนและช่วยให้ผิวกระจ่างใส ด้วยสรรพคุณของคอลลาเจนที่ประกอบในเขากวางอ่อน คอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึก ยกกระชับผิวประสานเส้นใยกล้ามเนื้อให้แข็งแรง กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งอุดมด้วยสารสกัดบิวเบอร์รี่ มะเขือเทศ ทับทิม องุ่น โรสฮิป ที่ช่วยสมานแผล ลดความเสื่อมของเซลล์ เสริมสร้างหลอดเลือดและผนังหลอดเลือดฝอย มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระอย่างดีเยี่ยม ลดเลือนริ้วรอย รอยต่างด้า ช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิว กระตุ้นการผลิตเซลล์ผิว ซ่อมแซมและกระตุ้นให้ผลิตเซลล์ผิวหนังใหม่ ผิวจึงแลดูอ่อนกว่าวัยและกระจ่างใส

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเขากวางอ่อนพลัส ให้สรรพคุณในด้านเสริมสร้างเส้นใยคอลลาเจน ฟันฟูกกล้ามเนื้อและช่วยผิวกระจ่างใส ทั้งนี้การกำหนดอัตราส่วนในตำรับโดยยึดตามหลักปริมาณสูงสุดที่ใช้ตามคำแนะนำให้บริโภค 1 วัน (Thai Recommended Daily Intakes)

สนใจสอบถามข้อมูล

คุณวิจิตราภรณ์ ถนัดทาง

หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

โทรศัพท์ : 02-1411690

อีเมล : wichitraporn@bedo.or.th

นักวิจัย

ดร.สุพนิดา วินิจฉัย และคณะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ผลิตภัณฑ์เขากวางอ่อนพลัส

Biodiversity based economy

ผลิตภัณฑ์ตำรับเขากวางอ่อนพลัส ช่วยบำรุงสุขภาพ มีส่วนผสมของสารที่ให้คุณสมบัติช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ฟันฟูกอลลาเจน และช่วยให้ผิวกระจ่างใส ด้วยสรรพคุณของคอลลาเจนที่ประกอบในเขากวางอ่อนช่วยยกกระชับผิวให้แข็งแรง อีกทั้งอุดมด้วยสารสกัด บิวเบอร์รี่ มะเขือเทศ ทัททิม องุ่น โรสฮิป ที่ช่วยสมานแผล ลดความเสื่อมของเซลล์ เสริมสร้างหลอดเลือดและผนังหลอดเลือดฝอย มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระอย่างดีเยี่ยม ลดเลือนริ้วรอย รอยต่างด้า ช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิว กระตุ้นการผลิตเซลล์ผิว ซ่อมแซมและกระตุ้นให้ผลิตเซลล์ผิวหน้าใหม่ ผิวจึงแลดูอ่อนกว่าวัยและกระจ่างใส